

## PHẦN ĐẦU THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA

*HÀ THỊ QUẾ*

Năm qua, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương và các cấp ủy đảng địa phương, công tác kiểm tra của Đảng đã có nhiều tiến bộ và đạt được một số kết quả tương đối tốt. Việc kiểm tra giữ gìn kỷ luật được đẩy mạnh và đang dần dần đi vào nề nếp, chất lượng khá hơn và ngày càng có tác dụng rõ nét hơn đối với công tác xây dựng Đảng (nhất là ở các tổ chức cơ sở) và đối với việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Việc xét xử kỷ luật ngày càng đi đúng hướng và đúng phương châm, nguyên tắc. Việc giải quyết thư tố cáo và kiểm tra tài chính của Đảng cũng có những tiến bộ nhất định.

Tuy nhiên, những cố gắng và tiến bộ trên còn chưa đều, chưa toàn diện và nói chung chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu tình hình và nhiệm vụ mới.

Hiện nay, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã bước sang thời kỳ mới. Giặc Mỹ thua đã rõ ràng, nhưng chúng còn rất ngoan cố, chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch còn diễn biến gay go ác liệt. Ta phải đấu tranh mạnh để thắng lớn trên cả ba mặt: quân sự, chính trị, ngoại giao, tiến tới giành thắng lợi quyết định.

Ở miền Bắc, một mặt ta phải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đánh bại âm mưu quân sự mới của địch; mặt khác phải tranh thủ những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, vừa để tăng cường lực lượng miền Bắc và chi viện miền Nam, vừa để chuẩn bị những điều kiện cho những bước nhảy vọt sau này. Toàn Đảng, toàn dân đang phấn khởi thi đua đẩy mạnh sản xuất và công tác, chuẩn bị đón mừng các ngày kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành

lập Đảng, lần thứ 100 ngày sinh Lê nin, lần thứ 80 ngày sinh Hồ Chủ tịch, lần thứ 25 ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Để bảo đảm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ chính trị to lớn trên, công tác xây dựng Đảng phải đặc biệt chú ý tăng cường về mọi mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức kỷ luật.

Là một mặt của công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra phải tích cực góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố Đảng vững mạnh,

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ chung và yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt về xây dựng Đảng, đồng thời rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra trong thời gian qua, Ủy ban kiểm tra trung ương xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đảng trong hai năm 1969 – 1970 là tập trung phục vụ tốt các vấn đề: phát triển Đảng, nhất là sinh hoạt dân chủ trong Đảng, nhất là sinh hoạt dân chủ; tăng cường đoàn kết thống nhất của Đảng, chủ yếu là đoàn kết trong các cấp ủy, và cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện dân chủ với quần chúng, giữ gìn và nâng cao phẩm chất, đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên. Thông qua việc làm tốt các vấn đề trên đây mà góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Sở dĩ phải chú ý đến việc kiểm tra tình hình phát triển Đảng và công tác cán bộ, trước hết là vì các công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó là khâu cơ bản của tổ chức. Có làm tốt công tác phát triển Đảng mới có điều kiện xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh và mới có cơ sở, có điều kiện để tuyển lựa nhiều cán bộ ưu tú, có cán bộ ưu tú thì toàn bộ công tác xây dựng Đảng mới được đẩy mạnh.

Hiện nay, đội ngũ đảng viên và cán bộ của Đảng đã phát triển rất lớn mạnh, có tới triệu người. Số rất đông là những người ưu tú đã được  
thứ

thách và lựa chọn từ các phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng. Với đội ngũ đó, lực lượng và sức chiến đấu của Đảng đã được tăng cường nhiều hơn trước. Đó là thành tích lớn của công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, trong khi làm các công tác trên, từng nơi, từng lúc cũng đã phạm những thiếu sót, như không đảm bảo đúng phương hướng, đúng tiêu chuẩn trong việc lựa chọn và kết nạp người vào Đảng cũng như trong việc sử dụng, đề bạt người vào các cương vị lãnh đạo. Tình hình này đã gây khó khăn cho việc củng cố và kiện toàn tổ chức Đảng.

Sắp tới, để phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm trên đây, công tác kiểm tra phải từ thực tiễn của hai công tác này mà rút ra một số tình hình để báo cáo và xin ý kiến nhận xét của cấp ủy, trên cơ sở đó, đẩy mạnh hơn nữa các cuộc kiểm tra, đồng thời giúp các cơ quan làm công tác xây dựng Đảng rút kinh nghiệm để cải tiến và tăng cường sự chỉ đạo làm cho công tác phát triển Đảng và công tác cán bộ đạt kết quả tốt hơn,

Đi đôi với việc phục vụ tốt công tác phát triển Đảng và công tác cán bộ, công tác kiểm tra phải phục vụ tốt hơn nữa việc mở rộng dân chủ, tăng cường tập trung, nhất là việc mở rộng dân chủ trong Đảng, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng. Đây là những vấn đề đang được Đảng ta hết sức quan tâm, do yêu cầu tăng cường và cải tiến sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở, và yêu cầu làm tốt hơn nữa việc động viên quần chúng đẩy mạnh sản xuất, chi viện tốt cho tiền tuyến và tổ chức tốt đời sống. Trên các vấn đề này, các tổ chức đảng đều có nhiều cố gắng và tiến bộ, song cũng còn những thiếu sót và nhược điểm, hạn chế việc phát huy sức mạnh của tập thể tổ chức đảng và lực lượng sáng tạo vĩ đại của quần chúng.

Vấn đề tăng cường đoàn kết thống nhất của Đảng, nhất là đoàn kết trong các cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bao giờ cũng là vấn đề

phải được quan tâm giữ gìn trước hết. Công tác kiểm tra cần góp phần tích cực vào vấn đề này.

Hiện nay, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giữ gìn, nâng cao đạo đức, phẩm chất cách mạng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Đó là do yêu cầu của Đảng, của cách mạng đòi hỏi và cũng là nguyện vọng của đảng viên với việc phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có của Đảng ta. Đảng luôn khẳng định rằng tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên ta có đạo đức, phẩm chất tốt. Tuy nhiên, không phải không còn một số ít người mang nặng đầu óc cá nhân chủ nghĩa, phạm những sai lầm như: thiếu tinh thần cách mạng tiến công, dao động trong chiến đấu, lùi bước trước khó khăn gian khổ, lạm dụng quyền hành, vi phạm chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán tham ô, lãng phí, vv... công tác kiểm tra phải góp phần phát huy những mặt tốt, ngăn ngừa và khắc phục những mặt thiếu sót đó.

Mỗi nội dung của nhiệm vụ kiểm tra trên đây có vị trí riêng, đồng thời lại có quan hệ chặt chẽ với nhau, và ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, khi xem xét, phải đi sâu vào từng nội dung cụ thể và đặt nó ở trong mối quan hệ, ảnh hưởng chung.

Trong khi thực hiện các nhiệm vụ của công tác kiểm tra, phải đồng thời đẩy mạnh cả bốn mặt hoạt động: kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật của Đảng; xét xử kỷ luật; giải quyết thư tố cáo và khiếu nại; kiểm tra tài chính. Trọng tâm của công tác kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật đảng hiện nay là ở tổ chức cơ sở đảng. Các công tác xét xử kỷ luật và kiểm tra tài chính cần được đẩy mạnh hơn. Đồng thời, phải coi trọng đầy đủ hơn nữa việc giải quyết thư tố cáo, thư khiếu nại của đảng viên và quần chúng. Tất cả các mặt công tác kiểm tra phải quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ chung nói trên.

Từ thực tiễn của công tác kiểm tra trong những năm qua, chúng ta rút ra bốn vấn đề có tính tư tưởng chủ đạo đối với công tác của chúng ta. Nghiên cứu nắm vững và vận dụng tốt các vấn đề này là tạo điều kiện đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ kiểm tra hai năm 1969 – 1970.

Thứ nhất, gắn công tác kiểm tra với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác trung tâm của Đảng. Cụ thể là gắn việc kiểm tra, xem xét các nguyên tắc sinh hoạt và công tác đảng với việc xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và những công tác trung tâm, qua kiểm tra mà thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các công tác trung tâm trước mắt.

Chúng ta đều biết, công tác xây dựng Đảng làm được tốt là phải gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tức là lấy việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu, phương hướng và thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà xây dựng, củng cố Đảng. Là một mặt của công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra càng phải quán triệt phương châm này. Vừa qua, trong nhiều cuộc kiểm tra và xét xử kỷ luật, các đồng chí chúng ta, khi xem xét tình hình thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt và công tác đảng của tổ chức đảng hoặc cá nhân cán bộ, đảng viên, đã biết đi từ việc xem xét, đánh giá một cách khách quan việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác trung tâm của tổ chức hoặc cá nhân đó; trên cơ sở này, đi sâu tìm hiểu, cắt nghĩa và đánh giá việc chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt đảng và những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Cách làm này đảm bảo cho những nhận xét, kết luận về những vấn đề phải kiểm tra được đúng đắn, làm cơ sở cho việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Song, trong một số cuộc kiểm tra, một số đồng chí chúng ta đã không làm như thế. Các đồng chí này chỉ đơn thuần đi vào tìm hiểu những vấn đề về

nội bộ Đảng rồi kết luận mà không trải qua xem xét tình hình và kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tập trung để phân tích, làm rõ những chỗ đúng, chỗ sai, điểm tốt, điểm chưa tốt của công tác đảng và ảnh hưởng của nó đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cách làm này không đúng, thể hiện rõ khuynh hướng nghiệp vụ đơn thuần tách rời công tác kiểm tra với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác trung tâm. Do cách này, chúng ta dễ phạm sai lầm, thiếu sót chủ quan trong việc nhận xét, kết luận vấn đề đã được kiểm tra. Nó cần phải được khắc phục.

Chúng ta nhấn mạnh việc kiểm tra, xem xét các vấn đề về xây dựng Đảng phải gắn với việc xem xét tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác trung tâm không có nghĩa là yêu cầu các đồng chí chúng ta khi kiểm tra công tác đảng phải đồng thời đi sâu kiểm tra toàn bộ các công tác sản xuất, chiến đấu, đời sống, vv... Làm như vậy chúng ta đã đi ra ngoài chức năng của các cơ quan quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, vv... thực tế cũng không thể làm nổi. chúng ta chỉ đi vào một số vấn đề có đủ điều kiện làm cơ sở để phân tích, kết luận đúng đắn về tình hình nội bộ Đảng. Mặt khác, trong khi phải bảo đảm làm tốt cuộc kiểm tra thì đồng thời không được làm trở ngại hạn chế mà phải thúc đẩy được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác trung tâm của tổ chức cơ sở hay của cá nhân cán bộ, đảng viên ở những nơi được kiểm tra.

Thứ hai, phải chú ý xem xét cả hai mặt: ưu điểm và khuyết điểm nhằm góp phần tích cực phát huy ưu điểm và phê phán nghiêm túc đối với sai lầm, khuyết điểm. Đây là phương pháp tư tưởng biện chứng rất đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Trong công tác kiểm tra, chúng ta phải nắm vững phương pháp tư tưởng này, phải tìm hiểu, xem xét và kết luận các vấn đề được kiểm tra một cách khách quan và toàn diện nhằm khẳng định

và phát huy được ưu điểm, sửa chữa được khuyết điểm, tăng cường đoàn kết thống nhất, làm cho Đảng được kiện toàn về tư tưởng và tổ chức, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác trung tâm.

Nhiều đồng chí chúng ta đã nhận thức được như trên, nên khi tiến hành những cuộc kiểm tra giữ gìn kỷ luật của Đảng, hoặc xét xử đảng viên phạm tội đã biết phân tích, đánh giá toàn diện ưu điểm và khuyết điểm của tổ chức đảng hoặc của cán bộ đảng viên, làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của các ưu điểm, khuyết điểm đó. Nhờ vậy, việc xem xét, kết luận các vấn đề được đúng đắn, thái độ xử lý đối với các sai lầm khuyết điểm được chính xác.

Tuy nhiên, cũng còn một số đồng chí hiểu không đúng về công tác kiểm tra, cho rằng kiểm tra là đi tìm sai lầm, khuyết điểm để xử lý kỷ luật nên đã thiên về xem xét tìm hiểu mặt này, dẫn đến những kết luận không được toàn diện, đúng đắn. Ngược lại, cũng có hiện tượng không đi sâu vào những sai lầm khuyết điểm, như có đồng chí tỏ ra do dự không muốn để kiểm tra đơn vị mình phụ trách hoặc tỏ ra thiếu nhiệt tình ủng hộ, thậm chí còn tìm cách gây khó dễ cho công tác kiểm tra.

Những ý nghĩ và việc làm trên đây đều trái ngược với mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, cần phải ra sức sửa chữa.

Thứ ba, kiên trì thực hiện phương pháp công tác đi đường lối quần chúng. Đường lối quần chúng là đường lối cơ bản trong phương pháp công tác của Đảng. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải quán triệt phương pháp công tác theo đường lối quần chúng trong khi tiến hành kiểm tra giữ gìn kỷ luật, xét xử kỷ luật, xét thư tố cáo và kiểm tra tài chính của Đảng.

Cụ thể là phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho tổ chức đảng và cán bộ đảng viên nơi được kiểm tra nâng cao thêm hiểu biết

về đường lối, phương châm, nguyên tắc xây dựng đảng, về nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ đảng viên, nâng cao thêm tính tiên phong gương mẫu, đồng thời đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, trên cơ sở đó làm rõ ưu điểm, thành tích để ra sức phát huy và đánh giá đúng mức sai lầm khuyết điểm để quyết tâm sửa chữa

Mặt khác, phải sử dụng tốt ban chấp hành các tổ chức quần chúng, thông qua họ mà động viên đông đảo quần chúng tham gia vào việc nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và của cán bộ đảng viên nơi được kiểm tra. Tuy nhiên muốn làm tốt vấn đề này, phải thật tin, thật lắng nghe ý kiến của quần chúng và phải biết chọn lọc phân tích đúng sai, tránh theo đuôi, bị động, nhất là không được dùng quần chúng là sức ép, buộc đảng viên phải nhận sai lầm khi họ chưa tự giác hoặc lấy phê bình của quần chúng thay thế cho việc tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Thứ tư, khắc phục những thiên hướng sai lệch trong vấn đề thi hành kỷ luật.

Cần phải khẳng định rằng từ trước đến giờ, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp vẫn bảo đảm được tính nghiêm minh trong công tác xét xử kỷ luật, nên đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm cơ bản này vẫn còn những thiếu sót cần phải khắc phục. Đó là thiên hướng buông lỏng và thiên hướng khắt khe trong việc thi hành kỷ luật. Thiên hướng buông lỏng kỷ luật Đảng đang tồn tại khá phổ biến, biểu hiện chủ yếu ở những mặt sau đây:

- không chú ý phát hiện những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.
- phát hiện rồi nhưng không xử lý kỷ luật hoặc xử lý kỷ luật không kịp thời đối với những đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng đến mức phải thi thành kỷ luật.



- xử lý kỷ luật nhẹ đối với những sai lầm nghiêm trọng đáng lẽ phải được xử lý đúng mức hơn.

Những lệch lạc trên đây thể hiện trên nhiều mặt, đối với nhiều đảng viên, nhưng đáng chú ý nhất là đối với những sai lầm về đường lối, nguyên tắc, chính sách và đối với đảng viên có chức có quyền.

Hai nguyên nhân chính gây ra tình hình trên là: thứ nhất, do nhận thức không đầy đủ với việc giữ gìn kỷ luật nghiêm minh của Đảng, nên dễ dàng buông lỏng, bỏ qua các hành động sai phạm; thứ hai, do nể nang, xuê xoa, sợ mất cán bộ, mất thành tích, hoặc sợ mình liên đới chịu trách nhiệm...

Thiên hướng buông lỏng kỷ luật trên đây không ở ngại cho việc tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng.

Đi đôi với việc đấu tranh khắc phục thiên hướng buông lỏng kỷ luật của Đảng, phải đồng thời đấu tranh chống tư tưởng thành kiến cá nhân, thái độ hẹp hòi, khắt khe, xử lý kỷ luật quá mức, hoặc muốn dùng kỷ luật để “trừng trị” đảng viên. Khuyết điểm này tuy không phổ biến, nhưng nó đã đi ngược lại phương châm thi hành kỷ luật của Đảng và gây ra những ảnh hưởng xấu.

Nhiệm vụ công tác kiểm tra hai năm 1969 – 1970 rất nặng nề, có khối lượng lớn, có nội dung phức tạp và yêu cầu cao. Nó phải được các cấp ủy đảng lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ để bảo đảm đi đúng phương hướng và triển khai được rộng rãi. Ủy ban kiểm tra các cấp cần chuẩn bị đầy đủ tình hình để báo cáo và đưa ra các cấp ủy thảo luận, quyết định những nhiệm vụ, kế hoạch công tác cụ thể về kiểm tra của địa phương mình; đồng thời, đề nghị với cấp ủy chỉ thị cho cấp dưới thực hiện. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra nói trên còn là quá trình phối hợp và kết

hợp chặt chẽ sự hoạt động của các ngành, nhất là giữa ủy ban kiểm tra với ban tổ chức và Ban tuyên giáo của cấp ủy.

Với tinh thần quyết tâm xây dựng và củng cố Đảng vững mạnh, chúng ta tin tưởng rằng nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 1969 – 1970 sẽ được hoàn thành thắng lợi.